



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า 21

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ดูหนังฝึกภาษา ฟุดฟิดแดนจึงใจ

สดจากเยาวชน



หลังผ่านการติวเข้มและทดสอบภาษาอังกฤษในโครงการ English on Screen ซึ่งมีเพื่อนๆ จาก 50 โรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑลกว่า 1 พันคนเข้าร่วม ก็ได้ตัว 11 เยาวชนไทยบินไปเข้าคอร์ส EF Summer Course กับครูชาวออสเตรเลีย ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้

โครงการ English on Screen เป็นแคมป์สอนภาษาอังกฤษในโรงภาพยนตร์ให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาใน กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยบริษัทเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษนานาชาติ EF (ประเทศไทย) จัดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2550 เป็นเวลา 2 วัน ก่อนสอบวัดผลเพื่อคัดเลือก ผู้เข้ารับทุนการศึกษาไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่

ออสเตรเลีย

เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูชาวออสเตรเลียโดยตรง อีกทั้งยังได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของนักเรียนออสเตรเลียตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่

**11 เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ 1.นายนิชมาน ภิรมย์สวัสดิ์ ชั้นม.5 โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย 2.ด.ญ.กิตตา ภิราตี ชั้นม.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 3.นายไอลวิล โปตระนันท์ ชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 4.นายธนิจ เลหา วินิจ ชั้นม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 5.น.ส.พิมพ์ชนก ปาละวิสุทธิ์ ชั้นม.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี**

6.น.ส.ปวีณสุดา เข้มสาธุที ชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 7.นายณภัทร ดันติเจริญเกียรติ ชั้นม.3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 8.น.ส.พิมพ์ปราง บุญยสมิต ชั้นม.4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9.นายวีรชาติ ศรีสโมสร ชั้นม.5 โรงเรียนโยธินบูรณะ 10.น.ส.นัทธรัตน์ มงคลสินธุ์ ชั้นม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 11.น.ส.นภัสพร ศรีเกิน ชั้นม.5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ก่อนจะบินลัดฟ้าไปฝึกภาษา ณ แดนจึงใจ ลองมาฟังเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งของเพื่อนๆ กัน

น้องนิก นายนิชมาน ภิรมย์สวัสดิ์ ชั้นม.5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เล่าว่า ตนถูกปลูกฝังให้ดูรายการโทรทัศน์ ของต่างประเทศมาตั้งแต่ยังเด็ก ประมาณป.2-ป.3 ที่สำคัญคุณพ่อให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาก เวลาไปดูหนังก็จะดู ที่ไม่พากย์เสียงไทย เมื่อทำทุกวันๆ ก็เคยชินและซึมซับเข้าไปในสมอง ทำให้พูดได้คล่องแคล่ว เมื่อดูรายการทีวีมีศัพท์ แปลกๆ เข้ามาจะพยายามเปิดดิ๊กชันนารีหาความหมาย อยากให้เพื่อนๆ ลองทำดูบ้าง

นึกเล้าถึงการอบรมในโครงการว่า ที่โรงเรียนส่งมาทั้งหมด 6 คน รู้สึกสนุก เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างไปจากในห้องเรียน เขาจะให้เราดูภาพยนตร์แล้วเอาคำศัพท์ยากๆ มาสอนควบคู่กับ แกรมม่าและทฤษฎีต่างๆ ครูต่างชาติที่สอนพยายามให้นักเรียนได้ตอบสนองความเห็น

**ด้านน้องมุย ด.ญ.กิตตา กิราติ ชั้นม.2 โรงเรียนสาธิตมศว ปทุมวัน กล่าวว่ แม่จะอบรมเพียง 2 วันแต่ได้ศัพท์ใหม่ๆ เยอะมาก รวมทั้งทักษะการฟัง พูด เขียน และแกรมม่า สนุกและไม่รู้สึกเบื่อ การเดินทางไปต่างประเทศครั้งนั้นนอกจากจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากครูฝรั่งเจ้าของภาษาแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติ ที่สำคัญจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียว**

น้องมุยเผยเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งว่า ตั้งใจเรียนในห้องเรียน เมื่อกลับบ้านมาให้ทบทวนที่เรียนไปในแต่ละวัน ที่สำคัญดูหนังซอลลิวู้ดในโรงภาพยนตร์มาก และเน้นว่าต้องเป็นชาวตะวันตก อย่าดูหนังพากย์ไทยเด็ดขาด นอกจากนี้ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ฟังเพลงภาษาอังกฤษเยอะๆ แล้วเพื่อนๆ จะประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษคะ

น้องอัย นายไอลวิล โปตระนันท์ ชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่ ตั้งใจจะเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้มากที่สุด ที่ผ่านมาเคยไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่อเมริกาและแคนาดา แต่แต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ 1-2 เดือน สำหรับครั้งนี้พิเศษตรงที่มีการอบรมในไทยก่อนแล้วถึงคัดนักเรียนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย การสอนในโรงภาพยนตร์ครูต่างชาติจะเน้นการพูดและฟัง ซึ่งเด็กไทยอ่อนเรื่องนี้มาก

น้องอัยเผยเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีว่า ต้องฝึกฝนบ่อยๆ การดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่พากย์ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะกว่าการเรียนในห้องเรียน เพราะคำพูดในหนังคือคำพูดที่ฝรั่งใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว พยายามหัดพูดและฟังตามหนัง รับรองว่ถ้าเราทำได้ทุกวันเราจะพูดและฟังภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา

ปิดท้ายที่น้องปราง น.ส.พิมพ์ปราง บุญยสมิต ชั้นม.4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยเคล็ดลับการเรียนภาษาว่ เวลาเรียนในห้องต้องตั้งใจเรียน คอยฟังว่ครูพูดอะไรหรือนั้นศัพท์แกรมม่าตรงไหนบ้าง จากนั้นพยายามขีดโน้ตลงในสมุดโน้ตเล็กๆ พอถึงเวลาสอบก็เอาชีอตโน้ตนั้นมาทอง แค่นี้ก็ทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้แล้ว

